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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 7/2565 

วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ ห้องประชุม ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ  และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team      

 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมฯ 

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน 

3. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 
4. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

5. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team  

1. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 

2. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร 

3. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

4. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

5. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 

6. คุณยลธิดา พานิชปรีชา 

7. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

8. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ  

9. คุณณัฏฐ์ชร ปุณมนัสโภควิชญ์ 

10. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

11. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

12. ดร.นีรนารถ จิณะไชย 

13. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล 

14. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล  

 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม 

1. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์  
2. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์  

3. คุณภูวดล อ้างสันติกุล 

4. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ  

5. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล  
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6. คุณมุกดา โจวตระกูล 

7. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 

8. คุณวิมลศิริ ป�ญจธนศักดิ์ 

9. คุณจีรพันธ์ ม่วงเจริญ  

10. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต  

11. คุณชนิดา อยู่เชื้อ  

 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. คุณเทพนิมิตร ทองจันทร์ บริษัทศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด 

3. คุณณิญาภรณ์ อรุณรัตน์ บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด 

4. คุณรสสุคนธ์ แซ่เหล้า บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

5. คุณพรพรรณ นิติภานนท์ บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ไม่มี 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี 6/2565 วันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2565 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 แผนการดำเนนิงานการเก็บค่าบำรุงสมาชิกในป� 2566 (โดยคุณมุกดาและฝ่ายเลขา)   

 เนื่องจากคุณมุกดาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คุณศิวาพรจึงรายงานแทนว่าขณะนี้ฝ่ายเลขาได้

จัดทำคู่มือการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีสมาคมในอนาคตสามารถจัดเก็บเอกสารในเรื่องของสมาชิกสมาคม การออกหนังสือ การจัดเก็บค่าสมาชิก 

รวมถึงการจัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมต่างๆ ได้อย่างเป�นระบบระเบียบมากข้ึน 

 อนึ่งทางฝ่ายเลขาฯ ได้นำเสนอแผนการแบ่งงานชั่วคราวเนื่องด้วยในป�จจุบันสมาคมยังขาดเจ้าหน้าท่ีและคุณ

มุกดาติดภารกิจครอบครัวอยู่ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 ท้ังนี้คุณศิวาพร ได้สอบถามกรรมการถึงอีเมลสมาคมท่ี
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ป�จจุบันมีอยู่ 2 อีเมล คือ center@thaicosmetic.org และ center1@thaicosmetic.org ว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างไร และอีเมลใดท่ีต้องการให้เป�นอีเมลหลักในการติดต่อสมาชิก คุณภูสิฏฐ์ได้ชี้แจงว่าอีเมล 

center@thaicosmetic.org เป�นอีเมลเม่ือเริ่มก่อตั้งสมาคมซ่ึงจะอีเมลกรรมการ 11 ท่านท่ีได้จะได้รับข้อมูลนี้ ส่วน

อีเมล center1@thaicosmetic.org เป�น 1 ใน 11 อีเมลท่ีเชื่อมกับ center@thaicosmetic.org ทางคุณภูสิฏฐ์

นำเสนอแก่กรรมการว่าควรให้อีเมลหลักในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกเป�นเมลเดียวและสื่อสารผ่านอีเมล 

center1@thaicosmetic.org  

 คุณศิวาพรได้สอบถามเพ่ิมเติมว่ามีสมาชิกสมาคมหลายท่านค้างจ่ายค่าสมาคมในป�ท่ีผ่านมาแต่มีความ

ประสงค์ท่ีจะชำระจ่ายในป�นี้ ทางกรรมการจะมีมติในเรื่องดังกล่าวอย่างไร ประธานได้เสนอว่าเนื่องจากในป�จจุบัน

สภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะฟ��นตัว เพ่ือเป�นการเอ้ืออำนวยต่อสมาชิกสมาคม รวมถึงการจัดการงานภายในสมาคม

ขอให้ยกยอดค้างจ่ายไปก่อน ไม่ข้ึนราคา และเริ่มเก็บใหม่นับรอบตามป�ป�จจุบัน ซ่ึงเป�นกรณีพิเศษสำหรับป�นี้เท่านั้น 

 มติท่ีประชุม มีมติให้ฝ่ายเลขาดำเนินการแทน (ชั่วคราว) ในการเก็บค่าสมาชิกรายป� 2566 โดยบนใบแจง้

หนี้ให้ใช้อีเมลหลักในการสื่อสารเป�น center1@thaicosmetic.org รวมท้ังมีมติยกยอดค้างจ่ายของสมาชิกท่ีค้าง

ชำระในป�ท่ีผ่านมาแล้วเริ่มเก็บใหม่ ณ รอบป�ป�จจุบัน 

 

 3.2 ความคืบหน้าการจัดทำแผนการสัมมนาหัวข้อ EPR Substainabilty และ Product 

Packaging (โดยคุณนาคาญ์)  

 สืบเนื่องจากการประชุมในเดือนท่ีผ่านมาท่ีกรรมการเห็นพ้องให้มีการจัดสัมมนาเรื่อง EPR Sustainabiltiy 

และ Product Packaging ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 (ช่วงบ่าย) โดยจัดเป�นแบบออนไลน์ท้ังหมด กำหนดค่าเข้าร่วม

ประชุมกรณีไม่ใช่สมาชิก 1500 บาทและสมาชิกในราคา 1,000 บาท คุณนาคาญ์แจ้งกับท่ีประชุมว่าจะดำเนินการนัด

ประชุมคณะทำงานในอาทิตย์หน้าเพ่ือประสานในเรื่องดังกล่าวต่อไปว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันหรือไม่  

 มติท่ีประชุม มอบหมายให้คุณนาคาญ์ประสานคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดการประชุมดังกล่าว 

 

3.3 การดำเนินการของสมาคมกับกฎหมาย PDPA (โดยคุณวัชราพร) 

 คุณวัชราพรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าอยู่ในระหว่างการประสานงานกับสภาอุตสาหกรรมอยู่เพ่ือจะได้มา

ปรับปรุงใชกั้บของสมาคมต่อไป ท้ังนี้ขออนุญาตประสานงานนอกรอบและขอนำวาระนี้ออกจากวาระสืบเนื่องของ

สมาคมฯ ท้ังนี้หากมีการดำเนินการแล้วเสร็จจะมาแจ้งให้กรรมการทราบอีกที  

มติท่ีประชุม มอบหมายให้คุณวัชราพรประสานกับคุณรัตนาภรณ์เรื่องการจัดทำเอกสาร และให้นำวาระนี้

ออกจากวาระสืบเนื่องของสมาคม 

 

3.4 ความคืบหน้าการเตรียมงานจัดงานเล้ียงเกษียณเจ้าหน้าท่ีอย. และกรรมการสมาคม (โดยฝ่าย

 เลขา) 

คุณศิวาพรเป�นตัวแทนของทีมงานกล่าวสรุปเรื่องการจัดงานเลี้ยงดังกล่าว โดยในช่วงสุดท้ายของการจัดงาน

ได้มีการเปลี่ยนสถานท่ีจัดงานเป�นท่ีโรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานเยอะมากข้ึน ซ่ึง

บรรยากาศในงานเป�นไปได้ด้วยดี และได้รับคำชมท่ีดีของผู้เข้าร่วมงาน 

mailto:center@thaicosmetic.org%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:center1@thaicosmetic.org
mailto:center@thaicosmetic.org
mailto:center1@thaicosmetic.org
mailto:center@thaicosmetic.org
mailto:center1@thaicosmetic.org
mailto:center1@thaicosmetic.org
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ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการจัดงานทุกท่าน พร้อมกับกล่าวชมเชยว่าทีมงานจัดงานได้

ดีมาก และอยากให้มีการจัดงานเช่นนี้ไปทุกๆป� พร้อมกันนี้ยังแจ้งให้ฝ่ายเลขาทำหนังสือขอบคุณแก่บริษัทฯท่ีให้การ

สนับสนุนทำให้เกิดงานนี้ข้ึนได้ 

 มติท่ีประชุม รับทราบและขอบคุณทีมงานทุกท่านท่ีทำให้การจัดงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อม

กันนี้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาทำหนังสือขอบคุณแก่บริษัทท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการจัดงาน 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (โดย คุณพรรษชล) 

 คุณพรรษชลรายงานงบรายบรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2565 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

ก.ย. 65 1มกราคม-30 กนัยายน 2565

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 0.00 354,465.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 95,500.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 900.00 1,500.59

รวมรายรับ 900.00                    451,465.59                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          56,000.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          1,548.00                                         

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 1,278.23                12,215.21                                      

ค่าไฟฟ้า 49.39                      2,329.48                                         

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2565 30,996.00              30,996.00                                      

ค่าใชจ้า่ยอื�น 21,526.99              178,503.00                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 53,850.61 281,591.69 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย (52,950.61) 169,873.90 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 ตุลาคม 2565 169,873.90 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน กนัยายน 2565
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วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 การประชุมเตรียมความพร้อม ACSB ครั้งท่ี 36 ร่วมกับอย. ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2565 (โดย

ฝ่ายวิชาการ) 

 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจะมีการประชุม ACSB ในวันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2565 และ ACC 

ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ท้ังนี้รายละเอียดและข้อสรุปของการประชุมจะนำมารายงานอย่าง

ละเอียดในการประชุมกรรมการครั้งถัดไป ในครั้งนี้ขอเป�นการสรุปคร่าวๆ ในเรื่องหลักๆ ท่ีจะมีการประชุมกัน 

1) สาร CMR ท่ีทาง EU มีการประกาศห้ามใช้ในเครื่องสำอางไปแล้ว และกำลังจะนำมาพิจารณากันในเวทีอาเซียน

หลายสิบตัว ซ่ึงตัวท่ีทางภาคอุตสาหกรรมอาเซียนจะ defend ในขณะนี้คือสาร D4, Zinc Pyrithione และ Silver 

Zinc Zeolite ในส่วนของสารท่ีเหลือนั้นทางอย.จะช่วยขอระยะเวลาผ่อนผันให้นานท่ีสุด เนื่องจากมีหลายตัวท่ีส่งผล

กระทบต่อภาคธุรกิจเครื่องสำอางค่อนข้างมาก 

2) ประเด็นเรื่อง country specific requiremen (CSR) ท่ีจะต้องมีการติดต่อตามต่อในหัวข้อท่ีเหลือท่ียังไม่ป�ดไป 

โดยในกรณีของประเทศไทยจะเป�นเรื่องเลขท่ีใบรับจดแจ้งบนฉลาก 

 คุณศิวาพรสอบถามกรรมการว่ามีท่านใดต้องการไปประชุมโดยตรงท่ีอย. คุณชนะชัยและคุณณิญาภรณ์ แจ้ง

ความประสงค์ ส่วนท่านอ่ืนๆ ขอเข้าประชุมออนไลน์ผ่านทาง Zoom 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและให้ฝ่ายวิชาการมารายงานเพ่ิมเติมในการประชุมครั้งถัดไป มอบหมายให้คุณ 

ศิวาพรส่งชื่อคุณชนะชัยและคุณณิญาภรณ์ไปให้ทางอย. พร้อมกันนี้ประสานส่ง link zoom ให้กรรมการท่ีสนใจเข้า

ร่วมประชุม 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1  การเตรียมการสวัสดีป�ใหม่ 2566 

 คุณศิวาพรสอบถามกรรมการว่าในป� 2566 ท่ีจะถึงนี้ทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยจะมีการเข้านัดพบ

เพ่ือสวัสดีป�ใหม่ต่อกระทรวงๆต่างหรือไม่  

 มติท่ีประชุม เห็นควรให้มียังคงมีการเตรียมการสวัสดีป�ใหม่มี 2566 อยู่แต่จัดทำร่วมกับกลุ่ม

เครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมและเลือกเฉพาะกระทรวงท่ีทางสมาคมทำงานร่วมด้วยเป�นประจำเช่น กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป�นต้น 

 

 6.2  กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 8/2565  ในวันอังคารท่ี 

13 ธันวาคม 2565 


